

Số: /BC-BCĐ

Pờ Y, ngày tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2024

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN

Pờ Y là xã biên giới nằm ở phía Tây huyện Ngọc Hồi, cách trung tâm huyện 10 km, có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh của huyện Ngọc Hồi nói riêng, của tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên nói chung. Xã có tổng diện tích 9.481,11 ha; phía Đông và phía Bắc giáp xã Đăk Xú, phía Nam giáp xã Sa Loong, phía Tây giáp Lào và Campuchia; đoạn biên giới dài 20,122km, tiếp giáp 02 nước, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia (Trong đó: tuyến biên giới Việt Nam-Lào dài 8.022km; tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia dài 12,1km). Xã có 08 thôn với 2.787 hộ/9140 nhân khẩu (tính đến tháng 8/2024), gồm 17 dân tộc cùng chung sống; có 1.360 hộ/4212 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số chiếm 46% dân số của xã. Dân tộc ít người Brâu chủ yếu tập trung tại thôn Đăk Mế có 170 hộ/552 khẩu. Có 03 tôn giáo chính (Phật giáo, Công giáo, Tin lành) với 143 hộ/477 khẩu.

Phía ngoại biên: Đối diện xã Pờ Y là Cụm bản Sỏm Bun (Cụm Huội Kẹo cũ), có 04 bản: Phu Cưa, Huội Kẹo, Phu Nhang, Nậm Xuân với dân số 467 hộ/2.304 khẩu, đa số dân tộc Brâu, Kadong có nguồn gốc từ Việt Nam nên có mối quan hệ thân tộc, dòng họ với nhân dân trên địa bàn xã Pờ Y, trong đó có bản Phu Cưa là bản giáp biên và kết nghĩa với thôn Iệc (xã Pờ Y).

Thời gian qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ của các phòng, ban ngành cấp huyện, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang của xã đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Tuy nhiên, là xã biên giới, có cửa khẩu quốc tế thông thương và nhiều đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp, người và phương tiện ra vào địa bàn làm ăn, sinh sống nhiều gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; nhận thức của một số ít người dân về công tác đảm bảo an ninh, trật tự chưa đầy đủ; tình hình tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn về ma túy có thời điểm còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, do đa phần nghề nghiệp của người dân trên địa bàn là làm nông nên đời sống của người dân có nơi còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng đồng bào các dân tộc, tôn giáo vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ ANTQ, đồng thời góp phần đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Vì vậy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thời gian qua tiếp tục được giữ vững ổn định, các vụ việc xảy ra được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả không để xảy ra “điểm nóng” hoặc những vấn đề phức tạp gây mất ANTT, không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, kéo dài.

II. CÔNG TÁC THAM MƯU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã (*gọi tắt là Ban Chỉ đạo xã*) luôn chủ động tham mưu, kịp thời cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, cũng như sơ, tổng kết các nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả, cụ thể:

- *Tham mưu Đảng ủy*: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “*tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới*”; Đề án số 01-ĐA/ĐUCA ngày 3-6-2020 của Đảng ủy Công an tỉnh về “*nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ*” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 05-4-2021 của Đảng ủy xã Pờ Y về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Pờ Y, giai đoạn 2020-2025.

- *Tham mưu UBND xã*: Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 122/2021/TT-BCA, ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trách nhiệm Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an “*Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ*”; triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “*An toàn về ANTT*” gắn với tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 03/01/2021 của UBND xã về “*Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025*”.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 9/4/2024 về triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Pờ Y năm 2024; Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 25/6/2024 về tổ chức “*Ngày hội toàn*

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 trên địa bàn xã. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nhận thức rõ hơn về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật

Trong 8 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được 12 lượt với trên 3300 lượt người tham gia. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu là tuyên truyền miệng tại các buổi chào cờ thôn mừng 10 hàng tháng, phát tờ rơi, treo pano, áp phích tại nhà văn hóa cộng đồng, tuyến đường lớn, trụ sở cơ quan, phối hợp đưa tin tuyên truyền trên đài phát thanh của xã. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang Facebook, Zalo liên quan đến các hoạt động, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm thu hút trên 1700 lượt người tiếp cận, nhân dân đã cung cấp 01 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị.

Ngoài ra, cấp ủy Đảng, UBND xã, Công an, Biên phòng thường xuyên thăm hỏi, tiếp xúc, gặp gỡ, vận động những người là chức sắc, chức việc trong tôn giáo, những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là vào các dịp Lễ Noel, Tết Nguyên đán, Lễ 30/4, Lễ Phục sinh trong Công giáo... Qua đó, phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không tin theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động, tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

2. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

2.1. Tội phạm và vi phạm pháp luật

Trong 8 tháng đầu năm 2024, số vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn là **06 vụ/07** đối tượng (*không tăng, không giảm về số vụ; giảm 04 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023*)¹, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT xảy ra chủ yếu liên quan đến ma túy, sử dụng các loại pháo trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 01kg Methamphetamine. Trong đó:

¹ 8 tháng đầu năm 2023 xảy ra 06 vụ/11 đối tượng.

- Công an xã trực tiếp phát hiện, tiếp nhận, xác minh: **05 vụ/06** đối tượng². *Kết quả xử lý*: Xử lý hành chính 05 vụ/06 đối tượng.

- Lực lượng khác (Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Ngọc Hồi) phát hiện **01 vụ/01** đối tượng³.

2.2. Tai nạn giao thông

Xảy ra 02 vụ, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 02 vụ. Hậu quả: 02 người tử vong (tăng 02), 01 người bị thương (tăng 01), 01 xe mô tô hư hỏng.

2.3. Cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 01 vụ. Thiệt hại về tài sản 85 triệu đồng.

2.4. Tai nạn lao động: Xảy ra 01 vụ, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 01 vụ. Hậu quả làm 01 người chết. Nguyên nhân: do không làm chủ được kỹ thuật trong khi điều khiển phương tiện, máy móc.

2.5. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn, vi phạm pháp luật về ma túy

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn, vi phạm pháp luật về ma túy luôn được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tháng 4/2023 xã Pờ Y đã thực hiện thành công việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Để duy trì bền vững kết quả đã đạt được sau khi chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy; ngày 12/6/2024, Đảng ủy xã Pờ Y ban hành kế hoạch số 71/KH/ĐU về lãnh đạo xây dựng mô hình “Xã Pờ Y sạch ma túy”; Ngày 02/7/2024, UBND xã ban hành Quyết định 101/QĐ-UBND về xây dựng mô hình “Xã Pờ Y sạch ma túy”. Nhằm không để phát sinh tội phạm về ma túy, qua hơn một tháng triển khai xây dựng mô hình đã đạt được các kết quả khả quan sau:

- Tổ chức ký cam kết phòng, chống ma túy đối với 2.000 hộ gia đình trên địa bàn.
- Rà soát, lập danh sách công dân có thông tin phản ánh sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã gồm: 56 công dân; gọi kiểm tra test các chất ma túy trong cơ thể đối với 18/56 công dân trong đó: dương tính 06 công dân, âm tính 12 công dân.
- Quyết định xử phạt hành với 06 công dân số tiền 9.000.000đ (chín triệu đồng), đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định quản lý người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thời hạn 01 năm đối với 06 công dân trên.

² Sử dụng trái phép chất ma túy 03 vụ/04 đối tượng; Sử dụng các loại pháo trái phép 02 vụ/02 đối tượng.

³ Tăng trừ trái phép chất ma túy 01 vụ/01 đối tượng.

- Lắp 08 hòm thư tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm (07 hòm thư ở Hội trường các thôn, 01 hòm thư tại trụ sở Công an xã); công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an xã, Công an huyện.

- Tổ chức 8 lượt tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn qua đó chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế-xã hội địa phương, xóa đói, giảm nghèo, gắn công tác xây dựng mô hình “*xã Pờ Y sạch ma túy*” với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội. Tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Nhân dân tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung, công tác xây dựng xã Pờ Y sạch ma túy nói riêng. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch xây dựng mô hình “*xã Pờ Y sạch ma túy*” đề ra.

3. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong 8 tháng đầu năm 2024, các lực lượng đã tổ chức in 140 tờ rơi có nội dung liên quan đến công tác quản lý sử dụng pháo để dán tại các khu vực chợ, khu vực dễ cháy nổ, treo 11 băng rôn tại cơ quan, khu vực công cộng; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn. Tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 1.100 hộ gia đình và 135 cơ sở kinh doanh; ký cam kết thực hiện việc quản lý, sử dụng pháo theo quy định của pháp luật được 1200 hộ dân trên địa bàn xã.

Trong 8 tháng, Công an xã đã vận động, thu hồi được: **03** súng kíp; **04** súng cò; 01 dùi cui điện; **03** dao, kiếm; **01** cồng số 8.

4. Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thời gian qua, lực lượng Công an xã luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cụ thể: đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn xã Pờ Y ở 08 thôn với 28 thành viên, củng cố, duy trì mô hình “*Tổ An ninh nhân dân*” ở 08 với 88 thành viên, kiện toàn “*Đội Dân phòng*” ở 03 thôn với 33 thành viên nâng tổng số đội dân phòng thành 08 đội với 92 thành viên; lắp thêm 06 Camera mới vào mô hình “*Camera an ninh*” nâng tổng số Camera được bố trí ở các ngã ba, ngã tư, khu đông dân cư trên địa bàn xã là 18 mắt Camera; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “*Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy*” ở 04 thôn (Măng Tôn, Kon Khôn, Bắc Phong và Ngọc Hải) với 23 thành viên.

Các mô hình đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm dưới sự hướng dẫn của Công an xã, đã tích cực tham gia giải quyết nhiều vụ việc về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển

kinh tế, xã hội địa phương; phối hợp cùng lực lượng Công an xã phát hiện, ngăn chặn, hòa giải nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở, các mâu thuẫn trong khu dân cư.

Những mô hình này cùng các lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra tại cơ sở đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Hiệu quả hoạt động của các mô hình đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời cũng nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình phát triển phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; đặc biệt là gắn kết xây dựng tình làng, nghĩa xóm ở khu dân cư.

5. Công tác phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan trong trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, đối tượng, trong tuần tra, kiểm soát giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đội Công tác địa bàn thuộc Đoàn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thường xuyên phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND xã về phối hợp giữa Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội Công tác địa bàn theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã Pờ Y. Theo đó, định kỳ hàng tháng tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp, sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo kết quả về UBND huyện cùng các cơ quan cấp trên của từng đơn vị theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã, các ngày lễ, ngày hội lớn của đất nước, địa phương và các Đoàn khách cấp cao của Trung ương đến thăm, làm việc tại địa bàn xã trong năm 2024. Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân quân tự vệ đã phối hợp tuần tra kiểm soát phát hiện và giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả chương trình, quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014-2024); phối hợp quản lý, giáo dục, tạo điều kiện cho số đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai....

6. Công tác quản lý thi hành án hình sự tại cộng đồng

Trong 8 tháng đầu năm 2024, Công an xã tiếp nhận 02 hồ sơ chấp hành án tại cộng đồng. Tổng số người hiện đang chấp hành án tại cộng đồng là 07 bị án (*phạt tù nhưng cho hưởng án treo - 04; tha tù trước thời hạn có điều kiện - 03*). Định kỳ 01 tháng một lần Công an xã các bị án đến trụ sở Công an xã tiến hành làm bản tự nhận xét quá trình chấp hành án tại địa phương, hầu hết các bị án chấp hành tốt nghĩa vụ của người chấp hành án; không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tổ chức quản lý, nắm bắt việc chấp hành án tại địa phương; thường xuyên gặp gỡ động viên, giúp đỡ người chấp hành án chấp hành tốt các quy định của pháp luật, sớm tái hòa nhập với cộng đồng.

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với chấp hành xong án phạt tù. Kịp thời nắm tình hình, lập hồ sơ, giám sát, giáo dục, hướng dẫn, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thực hiện các thủ tục hành chính, hướng nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2024, đã quản lý, giáo dục 07 trường hợp chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú.

7. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, ngay từ đầu năm UBND xã đã tổ chức ra quân phát động phong trào toàn dân ra sức xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị gắn với chỉnh trang khu dân cư nông thôn, đô thị trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã luôn thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường bảo đảm ANTT, phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí số 19.2 về “*Giữ vững an ninh, trật tự xã hội*” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới của xã.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 8 tháng đầu năm 2024, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và cơ bản đạt được kết quả tích cực; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh cũng như quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, trường học, thôn, làng được nâng lên, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã cơ bản phối hợp có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT.

2. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại sau:

- Việc tập hợp quần chúng Nhân dân tham gia các buổi chào cờ, họp thôn còn hạn chế; trình độ dân trí một số khu dân cư còn thấp, có nơi chỉ có phụ nữ và trẻ em tham gia họp thôn nên hiệu quả tuyên truyền mang lại chưa cao.

- Công tác hòa giải ở cơ sở tuy đã được quan tâm, nhưng vẫn còn một số vi phạm pháp luật do mâu thuẫn bộc phát xảy ra, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

- Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể tuy đã được triển khai nhưng chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

3. Nguyên nhân

- Vai trò, trách nhiệm của một số Ban quản lý và đoàn thể thôn chưa cao. Nhận thức của một số người dân về phong trào còn hạn chế.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào tại các cơ quan, đơn vị chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều, từ đó dẫn đến điều hành, giải quyết các vấn đề trong công việc nói chung và giải quyết một số vấn đề về ANTT còn lúng túng.

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện; chưa chủ động cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Một số nơi còn tư tưởng xem đây là nhiệm vụ của riêng ngành Công an, dẫn đến sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nói chung và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phong trào nói riêng giữa các cấp, ngành chưa được thường xuyên, liên tục, còn bị động.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 4 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Đề tiếp tục thực hiện có hiệu quả *phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian tới*, Ban Chỉ đạo xã xác định một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chiến lược, Chỉ thị, Kế hoạch... của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh hiểu rõ về ý nghĩa của công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

3. Chỉ đạo lực lượng Công an tập trung triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa nguyên nhân, điều kiện phát sinh dẫn đến tình trạng phức tạp về ANTT; kịp thời đấu

tranh ngăn chặn, có giải pháp xử lý hiệu quả những vụ việc phức tạp về ANTT gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, công chức và người lao động, học sinh tại cơ quan, đơn vị, nhà trường; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý tội phạm.

4. Đổi mới hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cho phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Lồng ghép phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại đơn vị, địa phương tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong đời sống Nhân dân.

5. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch, chương trình phối hợp đã ký kết giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở (Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường) vững mạnh, hiệu quả làm hạt nhân trong việc tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị, địa phương. Quan tâm hỗ trợ đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cử đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho các lực lượng bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả và loại bỏ các mô hình hoạt động kém hiệu quả. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết' biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 8 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/cáo);
- CAH Ngọc Hồi (b/cáo);
- TT ĐU, HĐND, UBMTTQVN xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo xã;
- Lưu: VT, BCD.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Tống Văn Đồng**